

## **Trường THCS Phúc Đồng**

### **Tổ chức cho học sinh tham quan, học tập ngoại khóa tại Đền thờ Thầy Chu Văn An và Khu du lịch Quảng Ninh Gate**

**Hoạt động trải nghiệm ngoại khóa là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục phát triển toàn diện cho các em học sinh. Thực hiện chương trình nhiệm vụ năm học 2022-2023, ngày 28/03/2023, trường THCS Phúc Đồng phối hợp với Ban đại diện CMHS, công ty Du lịch Ấn tượng đã tổ chức đưa học sinh toàn trường đi tham quan, học tập trải nghiệm ngoại khóa tại Đền thờ Thầy Chu Văn An và Khu du lịch Quảng Ninh Gate**

Chuyến xe bắt đầu khởi hành từ 7h05 sáng. Trong tiết trời mát mẻ với không khí vui tươi, háo hức của từng bạn học sinh, thầy và trò trường THCS Phúc Đồng bắt đầu một chuyến hành trình khám phá học tập trải nghiệm.

Điểm đến đầu tiên của hành trình là Đền thờ thầy Chu Văn An tọa lạc trên núi Phụng Hoàng, thuộc địa phận phường Văn An, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Nơi đây với phong cảnh tuyệt đẹp, được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia năm 2008. Đền gồm 3 khu di tích chính là Đền thờ, Lăng mộ thầy Chu Văn An và Điện Lưu Quang - nơi thuở xưa thầy Chu Văn An dạy học. Đây cũng là nơi nhiều người dân đến xin chữ cầu mong gặp nhiều may mắn, học hành thi cử đỗ đạt.

Điểm đến tiếp theo là khu du lịch Quảng Ninh Gate. Quảng Ninh Gate là khu du lịch vui chơi giải trí có diện tích gần 12 hecta, tọa lạc tại xã Bình Dương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Nơi đây cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 80 km, gồm các trò chơi giải trí và tham quan cảnh sắc và các hoạt động trải nghiệm thú vị của làng quê miền Bắc. Khu du lịch Quảng Ninh Gate giúp các con học sinh hòa mình vào cuộc sống sinh hoạt của người dân miền Bắc từ thời xa xưa, đồng thời tìm hiểu về văn hóa và lịch sử của đất nước nói chung và Bắc Bộ nói riêng.

Chuyến đi này không chỉ giúp các em học sinh có cơ hội để trải nghiệm thực tế những bài học về lòng biết ơn “uống nước nhớ nguồn”, ý thức bảo tồn những di tích văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường du lịch sạch đẹp, văn minh và giúp các em bổ sung thêm kiến thức thực tế cuộc sống, tiếp cận với những kiến thức không chỉ qua sách vở mà đây còn là dịp các em được giao lưu học hỏi, chia sẻ tình bạn, tình đoàn kết gắn bó giữa các thành viên trong một tập thể, giữa các tập thể lớp với nhau và làm cho tình bạn, tình thầy trò trở nên gắn bó khăng khít.

Ngoài ra, các em học sinh còn được hòa mình vào các hoạt động trải nghiệm thú vị, những trò chơi team building lí thú. Qua các trò chơi vận động này, học sinh được thỏa sức sáng tạo, đồng thời nâng cao tinh thần đoàn kết cùng sự phối hợp nhịp nhàng. Đây là một chuyến tham quan học tập ngoại khóa đầy thú vị và ý nghĩa!

Hơn 17 giờ các em học sinh trở về trường an toàn, kết thúc một chuyến đi học tập trải nghiệm ngoại khoá vô cùng thú vị với thật nhiều kỉ niệm đẹp.

*Một số hình ảnh trong chuyến tham quan học tập ngoại khóa của thầy và trò trường THCS Phúc Đồng:*











*Tác giả : Nguyễn Phương Hồng*